

\*\*\*

Số: 138 - CV/TĐTN-BPT

Tây Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2022

"V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn công,  
trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên  
đán Quý Mão 2023"

**Kính gửi: BTV các huyện thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.**

Căn cứ Công văn số 11264-CV/TWĐTN-BTG ngày 05/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023;

Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 hợp Ban Thường vụ tỉnh Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành, Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện cụ thể như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên tại địa phương, đơn vị; phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí, nhất là thông tin trên các trang mạng xã hội của địa phương, đơn vị trong việc đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, lên án đối với các hành vi phạm tội, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm thường sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán. Vận động cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tại địa phương tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, quản lý, sử dụng pháo và an toàn phòng, chống cháy, nổ.

2. Các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở; tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giao lưu định hướng lối sống cho thanh niên vi phạm pháp luật trong thời gian cải tạo, giam giữ tại các nhà tạm giam; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

3. Hỗ trợ các lực lượng chức năng tại địa phương thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành chính; quản lý đối tượng tâm thần, "ngáo đá", người nghiện và người sử dụng trái phép ma túy. Tham gia quản lý, giúp đỡ số đối tượng chấp hành hình phạt ngoài hình phạt tù, số mãn hạn tù, đối tượng được đặc xá năm 2022 trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng, không tái phạm tội.

4. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động đầu năm do đơn vị tổ chức. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là giao



Đoàn và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện và gửi báo cáo lồng ghép vào báo cáo tháng Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi về địa chỉ mail [banphongtraotinhdoantayninh@gmail.com](mailto:banphongtraotinhdoantayninh@gmail.com).

5. Chủ động nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên, phối hợp các lực lượng chức năng tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề về an sinh xã hội, an dân trong dịp cuối năm như: giới thiệu việc làm, trợ giúp xã hội, bảo đảm các dịch vụ xã hội cơ bản. Triển khai hiệu quả các hoạt động phối hợp với ngành Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai, thực hiện và gửi báo cáo lồng ghép vào báo cáo tháng Công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi về địa chỉ mail [banphongtraotinhdoantayninh@gmail.com](mailto:banphongtraotinhdoantayninh@gmail.com).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.  
NTYN

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN  
PHÓ BÍ THƯ**



**Trần Đăng Tiên**